



สำเนารายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

กิจการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสำรวย เกตุชาติ	ประธานสภาฯ	สำรวย เกตุชาติ	
๒	นางพรทิพย์ ตรีมงคล	รองประธานฯ	พรทิพย์ ตรีมงคล	
๓	นายดอกรัก หวังเครื่องกลาง	ส.อบต. ม.๑	ดอกรัก หวังเครื่องกลาง	
๔	นางนริศรา วงศ์จอม	ส.อบต. ม.๒	นริศรา วงศ์จอม	
๕	นางสุภาภรณ์ ภัคตะไชย	ส.อบต. ม.๓	สุภาภรณ์ ภัคตะไชย	
๖	นางสุนัดดา บุญเจียม	ส.อบต. ม.๔	สุนัดดา บุญเจียม	
๗	นางขวัญเรือน พันหนองแสง	ส.อบต. ม.๕	ขวัญเรือน พันหนองแสง	
๘	นายประสาท เปลียนอ่วม	ส.อบต. ม.๖	ประสาท เปลียนอ่วม	
๙	นายอนงค์ กองขันธุ์	ส.อบต. ม.๘	อนงค์ กองขันธุ์	
๑๐	น.ส.บุญเหลือ เชียงทอง	ส.อบต. ม.๑๐	บุญเหลือ เชียงทอง	
๑๑	นายอนันต์ สวัสดิ์	เลขานุการสภาฯ	อนันต์ สวัสดิ์	

-ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม-

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวทัศนีย์ สิงหะ	นายก อบต.	ทัศนีย์ สิงหะ	
๒	นายจันท์ ปุริบุญโน	รองนายก อบต.	จันท์ ปุริบุญโน	
๓	นางสาวสุภาพร เฉลิมศรี	รองนายก อบต.	สุภาพร เฉลิมศรี	
	นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่	รองปลัด อบต.	พิเชษฐ์ วงศ์อยู่	
	นางอัจฉรา อารีตระกูล	ผอ.กองคลัง	อัจฉรา อารีตระกูลเลิศ	
	นางจิราพร พรหมทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	จิราพร พรหมทอง	
	นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช	นักวิเคราะห์ฯ	สุภารัตน์ ดาเวช	
	นายวรวิทย์ แก่นจันทร์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	วรวิทย์ แก่นจันทร์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมเลขานุการสภาฯ กล่าวเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจธร ทำการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจธร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจธร ดำเนินการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจธร ครั้งแรก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านสำเนาวาระการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขานุการสภาฯ

อ่านสำเนาวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้กับที่ประชุมได้รับทราบ และสอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติม หรือตัดทอนหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติม หรือตัดทอน

ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยยกมือค่ะ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อในระเบียบวาระที่ ๓ เชิญค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องด่วน

เลขานุการสภาฯ

๓.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจธร ได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น และได้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจธร ได้แถลงนโยบายนั้น ดังนั้นในลำดับต่อไปก็จะเป็นการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจธร นางสาวทัศนีย์ สิงหะ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/ ๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ

ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือ ราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายโดยไม่มี การลงมติ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป

ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน และคัดค้าน ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหาร ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้สำเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิก สภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตาม นโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อ คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภา ท้องถิ่นที่ซักถาม หรือคัดค้านทีละคนเป็นลำดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร แกลงนโยบายค่ะ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ลำดับต่อไปดิฉันขอแกลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นางสาวทัศนีย์ สิงหะ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแกลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

ดิฉันนางสาวทัศนีย์ สิงหะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร จึงได้กำหนดนโยบาย ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล

เบญจขร มีสภาพเป็นชุมชนที่เริ่มหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งดิฉันตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอ การแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้ ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่

๑.นโยบายเร่งด่วน

๒.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.นโยบายการศึกษา

๔.นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๕.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๖.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

๗.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

๑.นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณสุขโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

๒.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนา

ตลาดสะอาดปลอดภัย สาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิด จุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่จริตประพุดิมิชอบ

๓. นโยบายการศึกษา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาคูณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับการศึกษา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

๔. นโยบายการปรับปรุงพื้นที่ปูสิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลและองค์ให้น่าอยู่ และน่ามอง เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี เกิดความประทับใจในการให้บริการ

๕.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่าย การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน

๖.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิใน การเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร โดยบูรณาการ แผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการ ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและ ขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ ใหม่ น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มองค์กรในพื้นที่ เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างและพัฒนาในรูปแบบของ เครือข่ายองค์กรชุมชนแบบมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันรับผลประโยชน์” ภายใต้วิถีชีวิตของคนตำบลเบญจขร ตลอดจนสนับสนุนองค์กรต่างๆ ให้มีบทบาท มากยิ่งขึ้นเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้เป็นสมานฉันท์ไม่แบ่งแยกให้เป็น มาตรฐานเดียวกันทุกภาคส่วน

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทัวถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผน พัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล แผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูล ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและ พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

ดิฉัน นางสาวทัศนีย์ สิงหะ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล เบญจขร ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ดิฉันจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึด ประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เบญจขร ให้เกิดการพัฒนาย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ตามที่นายกองค้การบริหารส่วน ตำบลเบญจขร ได้แถลงไปแล้วหรือไม่ ซึ่งในการแถลงนโยบายในครั้งนี้ สมาชิก สภาฯ สามารถที่จะอภิปรายหรือซักถามได้แต่ไม่มีการลงมติ ขอเชิญค่ะ

ที่ประชุม

ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดอภิปรายหรือ ซักถาม ที่ประชุมรับทราบ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อในระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เลขานุการสภาฯ

๔.๑ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้กำหนดสมัย ประชุมสมัยสามัญ จำนวน ๔ สมัยและกำหนดสมัยประชุมสามัญครั้งแรกในปี ถัดไป เป็นในเดือน มกราคม ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

ดังนั้นในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ในครั้งนี้ จะ ทำการกำหนดสมัยประชุมสามัญที่เหลือว่าจะกำหนดเป็นช่วงใดและ ระยะเวลาใด ก็ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้กำหนด โดยวิธีการเหมือนกับการคัดเลือกทั่วไป ดำเนินการที่ละสมัยโดยเสนอไม่จำกัด ถ้า มีผู้เสนอเพียงรายเดียวก็ถือว่ากำหนดตามผู้ที่เสนอรายนั้น

จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้พิจารณากำหนดสมัย ประชุม สมัยสามัญที่เหลือ อีก ๓ สมัยว่าจะกำหนดในห้วงระยะเวลาใด ให้ที่ ประชุมได้พิจารณาและเสนอ

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ ประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับอนุโลม

ประธานสภา

ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ค่ะ

นางสุภาภรณ์ ภัคตะไชย
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

ขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ประธานสภา

ขอสมาชิกสภา รับรอง ๒ ท่านค่ะ

นางขวัญเรือน พันหนองแสง
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ขอรับรองค่ะ

นางนริศรา วงศ์จอม
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ขอรับรองค่ะ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเพิ่มเติม ดังนั้น สมัยประชุมสภาสมัย
สามัญที่ ๒ ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มีนาคม
๒๕๖๕

ประธานสภา

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ เชิญค่ะ

นางนริศรา วงศ์จอม
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญสามัญที่ ๓ ในเดือน กรกฎาคม
๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประธานสภา

ขอสมาชิกสภา รับรอง ๒ ท่านค่ะ

นางบุญเหลือ เชียงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

ขอรับรองค่ะ

นายดอกกรัก หวังเครื่องกลาง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑

ขอรับรองครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเพิ่มเติม ดังนั้น สมัยประชุมสภาสมัย
สามัญที่ ๓ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประธานสภา

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ เชิญค่ะ

นางขวัญเรือน พันหนองแสง
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ ในเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประธานสภา

ขอสมาชิกสภา รับรอง ๒ ท่านค่ะ

นายอนงค์ กองขันธุ์

ขอรับรอง

ส.อบต.หมู่ที่ ๙

นางสภาภรณ์ ภัคตะไชย

ขอรับรอง

ส.อบต.หมู่ที่ ๓

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพิ่มเติม ดังนั้น สมัยประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที่ ๔ ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการในหัวข้อถัดไป

เลขานุการสภาฯ

๔.๒ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเบญจขร ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย

(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน กรรมการ

(๒) สมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน เป็นกรรมการ

โดยให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร คัดเลือกกันเอง วิธีการคัดเลือกก็ ดำเนินการคัดเลือก ทีละคน และเมื่อเสนอชื่อก็มีการรับรอง ถ้าเสนอเพียงชื่อ เดียวก็ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๑ เชิญค่ะ

นางสาวบุญเหลือ เชียงทอง

ขอเสนอ นางสาวสุภาพร ภัคตะไชย เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนฯ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

คนที่ ๑

ประธานสภาฯ

ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่าน

นายอนงค์ กองขันธุ์

ขอรับรอง

ส.อบต.หมู่ที่ ๙

นางนริศรา วงศ์จอม

ขอรับรอง

ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก ดังนั้น นางสุภาพร ภักตะไชย ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๑

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนสภาฯ เข้าไปเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒ เชิญค่ะ

นางสาวนริศรา วงศ์จอม
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ขอเสนอ นางสาวบุญเหลือ เชียงทอง เป็นคณะกรรมการกองทุน คนที่ ๒

ประธานสภาฯ

ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ ท่าน

นายประสาท เปลี่ยนอ่วม
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ขอรับรอง

นางสุนัดดา บุญเจียม
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ขอรับรอง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก ดังนั้น นางบุญเหลือ เชียงทอง ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการในหัวข้อถัดไป

เลขานุการสภาฯ

๔.๓ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน สามคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ องค์กร จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน สามคน กรรมการ วิธีการคัดเลือก ก็เหมือนกับการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ ที่ไปเป็นตัวแทน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจะทำการคัดเลือก จำนวน ๓ ท่าน การคัดเลือกก็ทำการคัดเลือกครั้งละ ๑ ท่าน เสนอไม่จำกัดจำนวน

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่จะไปเป็นตัวแทน คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ เชิญค่ะ

นางขวัญเรือน พันหนองแสง
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ขอเสนอ นางสุนัดดา บุญเจียม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ เป็น คณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ ๑

<u>ประธานสภา</u>	ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน
<u>นายอนงค์ กองขันธุ์</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๕</u>	ขอรับรอง
<u>นางสาวบุญเหลือ เชียงทอง</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐</u>	ขอรับรอง
<u>ประธานสภา</u> <u>ที่ประชุม</u>	มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก ดังนั้น นางสาวนันทดา บุญเจียม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร เข้าไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ ๑
<u>ประธานสภา</u> <u>นางสุภาภรณ์ ภัคตะไชย</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๕</u>	ขอเชิญสมาชิกสภา ได้เสนอผู้ที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ ๒ ขอเสนอ นายประสาท เปลี่ยนอ่วม สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ เป็น คณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ ๒
<u>ประธานสภา</u> <u>นายดอกรัก หวังเครื่องกลาง</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๑</u>	ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ขอรับรอง
<u>นางขวัญเรือน พันหนองแสง</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๕</u>	ขอรับรอง
<u>ประธานสภา</u> <u>ที่ประชุม</u>	มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก ดังนั้น นายประสาท เปลี่ยนอ่วม สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร เข้าไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ ๒
<u>ประธานสภา</u> <u>นางสาวบุญเหลือ เชียงทอง</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๕</u>	ขอเชิญสมาชิกสภา ได้เสนอผู้ที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ ๓ ขอเสนอ นายดอกรัก หวังเครื่องกลาง สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ เป็น คณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ ๓
<u>ประธานสภา</u> <u>นายอนงค์ กองขันธุ์</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๙</u>	ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ขอรับรอง
<u>นายประสาท เปลี่ยนอ่วม</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๖</u>	ขอรับรอง

ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก ดังนั้น นายตกรักหวังเครื่องกลาง สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เข้าไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ ๓

ประธานสภา

ผมขอพักการประชุมตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

-พักการประชุม-

ประธานสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระต่อไป

เลขานุการสภา

๔.๔ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวนสามคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

วิธีการคัดเลือก ก็เหมือนกับการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภา ที่ไปเป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจะทำการคัดเลือก จำนวน ๓ ท่าน การคัดเลือกก็ทำการคัดเลือกครั้งละ ๑ ท่าน เสนอไม่จำกัดจำนวน

ประธานสภา

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอผู้ที่จะไปเป็นตัวแทน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ เชิญค่ะ

นางสาวบุญเหลือ เชียงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

ขอเสนอ นางสาวนริศรา วงศ์จอม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คนที่ ๑

ประธานสภา

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

นางสุภาภรณ์ ภัคตะไชย
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

ขอรับรอง

นางขวัญเรือน พันหนองแสง
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ขอรับรอง

ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก ดังนั้น นางสาวนริศรา วงศ์จอม สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เข้าไปเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ ๑

ประธานสภา

ขอเชิญสมาชิกสภา ได้เสนอผู้ที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ ๒

นางนริศรา วงศ์จอม

ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ขอเสนอ นางขวัญเรือน พันหนองแสง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ ๒

ประธานสภา

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

นางสุนัดดา บุญเยี่ยม

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ขอรับรอง

นายอนงค์ กองขันธุ์

ส.อบต.หมู่ที่ ๙

ขอรับรอง

ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก ดังนั้น นางขวัญ
เรือน พันหนองแสง สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้แทนสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร เข้าไปเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ ๒

ประธานสภา

ขอเชิญสมาชิกสภา ได้เสนอผู้ที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ ๓

นางสุภาภรณ์ ภักตะไชย

ส.อบต.หมู่ที่ ๓

ขอเสนอ นายอนงค์ กองขันธุ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ ๓

ประธานสภา

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

นายประสาท เปลียนอ่วม

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ขอรับรอง

นายดอกกรัก หวังเครื่องกลาง

ส.อบต.หมู่ที่ ๓

ขอรับรอง

ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญได้ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีก ดังนั้น นายอนงค์
กองขันธุ์ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๙ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้แทนสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเบญจขจร เข้าไปเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
คนที่ ๓

มติที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องต่อที่ประชุม

ปลัด อบต.

ขอชี้แจงเกี่ยวกับงบลงทุน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยรายละเอียดแต่ละโครงการนั้น จะให้ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้ชี้แจงในรายละเอียดขอเชิญครับ

นางสาวสุภารัตน์ ตาเวช

นักวิเคราะห์นโยบายแผนฯ

ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ เกี่ยวกับงบลงทุนในแต่ละหมู่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-หมู่ที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ดำเนินการ ๓๓๙,๐๐๐ บาท

-หมู่ที่ ๒

-โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณดำเนินการ ๓๒๑,๐๐๐ บาท

-โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยหินจัดการ งบประมาณดำเนินการ ๖๖,๐๐๐ บาท

-หมู่ที่ ๔ โครงการติดตั้งระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณดำเนินการ ๔๕๕,๐๐๐ บาท

-หมู่ที่ ๕ โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

-หมู่ที่ ๖ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรลาดด้วยคอนกรีตหมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๖๔,๐๐๐ บาท

-หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท

-หมู่ที่ ๘

-โครงการขยายระบบประปา วางท่อเมน งบประมาณดำเนินการ ๖๒,๐๐๐ บาท

-โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านนางสำรวย เกตุชาติ งบประมาณ ดำเนินการ ๑๑,๔๐๐ บาท

-โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านนายขวัญ โสภากุล งบประมาณ ดำเนินการ ๑๑,๔๐๐ บาท

-โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านนายประเทือง โสภากุล งบประมาณ ๑๑,๔๐๐ บาท

-หมู่ที่ ๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรักหมู่ที่ ๙ งบประมาณดำเนินการ ๓๑๔,๐๐๐ บาท

-หมู่ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
รับทราบ

ที่ประชุม

ปลัด อบต.

ส่วนโครงการที่กันเอาไว้ในปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทองงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างโคมคลุมลานอเนกประสงค์หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๖๖๗,๐๐๐ บาท
- โครงการขุดลอกขยายสระประปาหมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรตาด้า ด้วย คสล. งบประมาณ ๓๗๕๐,๐๐๐บาท
รับทราบ

มติที่ประชุม

นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรายงานงบสถานะการเงินการคลังปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายได้แยกเป็น

-รายได้จัดเก็บเอง	๑๓๘,๐๘๓.๐๑
-รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	๑๕,๘๕๘๓๑๖.๐๓
-รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	๒๑,๔๔๑,๕๒๓.๒๓
-รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	๗๘๔.๗๓
รวมรายได้	๓๗,๔๓๘,๗๐๗.๐๐

รายจ่ายแยกเป็น

-ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๘,๗๘๓,๑๖๙.๘๑
-ค่าบำเหน็จบำนาญ	๑๗๕,๖๘๐
-ค่าตอบแทน	๓๔๗,๓๕๐
-ค่าใช้จ่าย	๓,๑๘๔,๐๓๗.๖๙
-ค่าวัสดุ	๗๑๗,๕๒๘.๙๔
-ค่าสาธารณูปโภค	๒๒๙,๖๔๖.๓๑
-ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๑,๑๗๖,๗๑๖.๘๓
-ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	๑๐,๓๙๒,๐๑๒.๑๒
-ค่าใช้จ่ายอื่น	๑,๒๘๗,๙๕๙.๔๒

รวมค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย	๒๖,๒๙๔,๑๐๑.๑๒
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	๑๑,๑๔๔,๖๐๕.๘๘
-เงินสะสม จำนวน	๗,๘๘๗,๕๕๓.๒๗
-เงินสำรองเงินสะสม	๑๒,๐๐๑,๗๑๕.๑๕
รายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๘,๐๒๓,๐๐๔.๑๗
รายจ่าย	๗,๐๕๐,๗๖๔.๐๒
งบประมาณคงเหลือ	๙๗๒,๒๔๐.๑๕

ที่ประชุม

รับทราบ

นางจิราพร พรหมทอง

หัวหน้าสำนักปลัด

ขอแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับงานบริการดังนี้

-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะออกมาให้บริการเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรับ -จ่าย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น ๒ ๑๖.๓๐ น. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ท่านสมาชิกและผู้ที่มีสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อจะได้มายื่นเอกสารในวันและเวลาดังกล่าว

-ขอเอกสารเกี่ยวกับรูปถ่าย จำนวน ๓ รูป ขนาด ๑ นิ้ว เพื่อนำมาจัดทำบัตรประจำตัวและทำเนียบ ของท่านสมาชิกและคณะผู้บริหาร โดยส่งได้ที่สำนักปลัด

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เบญจขจร เกี่ยวกับการตรงต่อเวลา และ การงดใช้โทรศัพท์ขณะทำการประชุมและให้เปิดระบบสั่นในระหว่างการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร

ที่ประชุม

รับทราบ

นายก อบต.

เกี่ยวกับการทำโครงการก่อสร้างถนน ที่มีลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ติดต่อกันให้พิจารณาจัดทำแบบรวมกันแล้วให้หมู่อื่นๆหนึ่งเสนอเป็นโครงการในภาพรวม และเกี่ยวกับถนนที่ชำรุดก็ให้ดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการแก้ไข เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก็ให้ดำเนินการสำรวจละเอียดเพื่อให้ช่างทำการสำรวจและแก้ไขต่อไป

นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังนั้น ขอให้ทางสมาชิกมาประสานเพื่อนตรวจสอบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในแผนหรือไม่ จะได้ไม่ซ้ำเมื่อต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแผน ขอให้มาประสานก่อนเพื่อจะได้ตรวจสอบก่อนขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

และปัจจุบันการเสนอโครงการต่าง ๆ จะเป็นการเสนอขอรับงบประมาณจากกรมบัญชีกลางโดยตรง และต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนั้นในการเสนอโครงการต่าง ๆ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและงบประมาณที่จะขอให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่

รองปลัด อบต.

เกี่ยวกับการแก้ไขถนนลูกรังขอให้สมาชิกได้แจ้งรายละเอียด เพื่อที่จะได้ดำเนินการออกสำรวจและจัดทำรายละเอียดกรณีการก่อสร้างถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง นั้นขอให้มีการกันไหล่ทางอย่างน้อยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และใบเสนอซื้อสละพื้นที่จะดำเนินการนั้น ๆ

ประธานสภา -ไม่ทราบว่าที่ประชุม มีท่านใดที่จะเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ


ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือสอบถาม

ประธานสภา หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่อง อื่น ๆ ดิฉันขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอนันต์ สวัสดิ์)

เลขานุการสภา อบต.เบญจขร

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสำรวย เกตุชาติ)

ประธานสภา อบต.เบญจขร

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายดอกรัก หวังเครื่องกลาง)

(ลงชื่อ)  รองประธาน
(นายอนงค์ กองขันธุ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางนริศรา วงศ์จอม)